

สารพันปัญหา?

สารหน้ารัฐ

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ M-Flow-Easy Pass ไม่สะดวก? ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

จนถึงวันนี้ทางหลวงได้ใช้ระบบ M-Flow บนทางมอเตอร์เวย์มาพักใหญ่เจอปัญหาช่วงแรกๆ ก็พอเข้าใจได้กับระบบใหม่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ระยะยาวชาวบ้านที่ใช้ทางจะสะดวก เพราะไม่ต้องมาเสียเวลาทั้งไม้กั้นเรื่องจอดเสียค่าผ่านทาง แต่ทุกวันนี้ไม่รู้การแก้ปัญหาเดิมจบหรือยัง ปัญหาใหม่ก็มีอีกหรือเปล่า

เพราะทุกวันนี้รถยนต์ยังติดยาวบริเวณหน้าด่านที่มีระบบ M-Flow เช่น ที่ด่านธัญบุรี ถนนมอเตอร์เวย์ช่วงแหวนกาญจนาภิเษก บางปะอิน บางพลี คนที่บ้านผ่านทางไปต้องใช้เวลากว่าจะผ่านด่านเกือบชั่วโมง เพราะรถยังติดยาว

สอบถามจากคนที่บ้านที่เจอเหตุนี้ บอกว่าน่าจะเกิดปัญหาจากการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับระบบ Easy Pass ที่ยังไม่ลงตัว ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดขึ้น สรุปก็คือปรับระบบกันใหม่อีก ก็ต้องรอกันอีกถึงจะเดินทางราบรื่นผ่านทางสะดวกเหมือนชื่อระบบโครงการนี้

และเท่าที่ทราบระบบของ M-Flow ก็ยังไม่ลงตัวอยู่ดี ผ่านทางไปบางครั้งมียอดค่าใช้จ่าย บางครั้งไม่แสดงแต่พอเช็กเข้าไปมีค่าปรับที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ระบบจะลงตัวเสียที.

มหาอินทร์ รามอินทรา ตอบ คุณมหาอินทร์

ใครผ่านไปทางมอเตอร์เวย์ช่วงแหวนกาญจนาภิเษกตามที่แจ้งมาก็คงจะทราบดีทุกวันนี้หน้าด่านเก็บเงินรถติดมโหฬารมหาศาล แกล่ไหน ระบบที่นำเข้ามาอำนวยความสะดวกกลายเป็นสร้างปัญหาเสียเอง

ก็คงต้องใช้เวลา เพราะอย่างไรก็ต้องถือว่าเป็นระบบที่นำมาใช้ใหม่ ต้องใช้เวลา

แก้ไม่ตก! รถติดหน้าด่าน ระบบอำนวยความสะดวกไม่สะดวก? **อสม.เฮรับค่าป่วยการ 2 พันบาทถาวร**

ร่วมปลดล็อกบรรจุกัญท์พลาสติกกรีไซเคิล

ปรับปรุงกันไปตามสไตล์การบริหารแบบไทยๆของกรมทางหลวง ยิ่งพัฒนาเชื่อมต่อระบบการตัดค่าใช้จ่ายกับ Easy Pass ของการทางพิเศษก็เลยโงะ โขบัก ยุ่งไปใหญ่ ถึงตรงนี้คงไม่ขอเสนอแนะอะไร คุณสรารุท ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) น่าจะรู้ปัญหาดีอยู่แล้ว!

ชัย เสดเดอร์ ■ อสม.ขานรับปรับเพิ่มค่าป่วยการ 2 พันบาทถาวร

นอกจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกกลุ่มคนที่มึบบาทสำคัญในการเป็น "ผู้ช่วย" แบ่งเบาภารกิจของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์หลักในการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) ที่ออกปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็นหมอบอกที่ 1 ของชาวบ้านล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศจะปรับเพิ่มค่าป่วยการให้ อสม. และ ออส.เป็นเดือนละ 2,000 บาท ได้รับเสียงตอบรับจาก อสม.-ออส.ทั่วประเทศ

นายจรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทยกล่าวว่ขอบคุณนายอนุทินที่เห็นความสำคัญของอสม.และ ออส. โดยประกาศนโยบายเพิ่มค่าป่วยการเป็นเดือนละ 2,000 บาทแก่ให้ 1,500 บาท ก็ถือว่าให้ความสำคัญแล้วเพราะที่ผ่านมาออส.และ อสม.ทำงานทุกวันไม่จบเฉพาะโควิด-19 ยังรวมทั้งโรคฝีดาษลิง กิจกรรมต่างๆรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการป้องกันโรค ใช้เงินส่วนตัวซื้อแมสก์เจล เครื่องตรวจ ATK ปกติได้ค่าป่วยการเดือนละ 1,000 บาท เบี้ยเลี้ยงภัยช่วงโควิด 500 บาท ถ้าได้รวม 1,500 บาทก็ดีแล้วแต่ที่จะช่วย 2,000 ก็ต้องขอบคุณ อสม.ปวารณาตัวด้วยจิตอาสา แม้โควิด

คลี่คลายก็ยังมีหน้าที่ต่อควบคู่กับกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยเรียกร้องอะไรจะเพิ่มเป็น 2,000 จึงเป็นข่าวดีของชาวอาสา เพราะที่ว่า จะปรับเพิ่มเป็นมาตรการถาวร ด้านนางวิมลศิริรัตน์ตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (ออส.) เปิดเผยว่า ดีใจมากที่เห็นความสำคัญของพี่น้องชาวอสม. ออส.ที่เป็นกลุ่มอาสาสมัคร ไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆและไม่ใช้หน้าที่แต่ทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมาก ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร



"ที่ผ่านมาเราช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปฏิบัติจนถึงเชิงตะกอนแม้แต่สุนัขแมวยุงลายแมลงวันก็ดูแลไม่ให้เกิดโรคระบาด มีฝีดาษลิง วัณโรคหนองใน ชิฟิลิส กลับมาระบาดก็ต้องดูแล ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น แคล้ค่าอินเทอร์เน็ตรายงานผลทำงานเติมเงินที่หนึ่งก็ 500 บาท ค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้นสูง ค่าอาหาร การที่มีนโยบายเพิ่มค่าป่วยการแบบถาวร 2,000 บาทจึงเป็นตัวเลขที่เหมาะสม".

ชัย เสดเดอร์ ■ ร่วมส่งเสริมบรรจุกัญท์จากพลาสติกกรีไซเคิล

ภาพกิจกรรมนายธงชัย ศิริธรอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำ นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ ผอ.สถาบันพลาสติก เข้าพบ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขเพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือ



หลังการปรับปรุงกฎหมายการใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการอนุญาตให้นำพลาสติกPET รีไซเคิล (recycled PET) มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มได้ ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล แก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกให้สามารถใช้ “ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก” ทั้งที่ทำมาจากพลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานและพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) ได้!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th